
Số: 137 KH/TĐTN-TTNTH

Tây Ninh, ngày 09 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và “xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Giai đoạn 2014-2020”.

Căn cứ Quyết định số 1509 /QĐ-UBND, ngày 04/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Quyết định số 1490 /QĐ-UBND, ngày 01/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 – 2020”, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức của lực lượng thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa của việc học tập, tích cực đăng ký và thực hiện đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”.
- Đẩy mạnh các hoạt động học tập ở ngoài nhà trường; ưu tiên các đối tượng là trẻ em lang thang, cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đến trường.
- Tăng cường phối hợp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại các địa phương.
- Huy động nguồn lực chăm lo cho thanh thiếu nhi trên con đường học tập.

II/ NỘI DUNG:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

Đưa nội dung tuyên truyền về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, các Hội nghị, các lớp tập huấn và triển khai các chuyên đề. Kết hợp với việc tuyên truyền thông qua Website nội bộ và bản tin tuổi trẻ Tây Ninh.

Tổ chức, phát động rộng rãi các phong trào thi đua học tập trong các Đoàn trường học, Liên đội trên địa bàn tỉnh. Tuyên dương và khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, có hình thức để giới thiệu và nêu gương điển hình.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học thông qua các chương trình phát thanh măng non tại các Liên đội, các Bản tin, diễn đàn của Đoàn trường.

2. Duy trì, phát động rộng rãi các hoạt động đẩy mạnh thi đua học tập:

Các cấp bộ Đoàn thành lập các Câu lạc bộ học thuật, Đôi bạn cùng tiến, Bạn giúp bạn, một giờ đến với học sinh yếu... Duy trì tổ chức chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam và Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam để nuôi dưỡng ước mơ trong thanh thiếu nhi và khuyến khích các em học tập.

Duy trì tổ chức hội thi tin học trẻ và tin học cán bộ Đoàn hàng năm nhằm nâng cao trình độ tin học cho thanh thiếu nhi và cán bộ đoàn góp phần phát hiện tài năng và nuôi dưỡng, đào tạo kịp thời.

Đưa nội dung đẩy mạnh phong trào thi đua học tập vào bảng điểm thi đua các khối. Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ học tập tại trường, phát huy vai trò câu lạc bộ trên địa bàn dân cư.

Tham mưu thành lập Quỹ “Chắp cánh ước mơ”, phát triển quỹ “Ươm mầm ước mơ”, mô hình “Một giờ đến với học sinh yếu” của huyện Dương Minh Châu, mô hình “Em nuôi cán bộ đoàn” của huyện Trảng Bàng, mô hình “Từng bước kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học” của huyện Bến Cầu, trong đó phải tăng số lượng em được nuôi dưỡng, giúp đỡ, hỗ trợ...

Tổ chức tốt chương trình Hợp mặt sinh viên hàng năm, qua đó Đoàn thanh niên tham mưu Ủy ban nhân dân cấp cấp trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập và các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc để động viên, cổ vũ các em trong phong trào học tập.

Đẩy mạnh công tác vận động các mạnh thường quân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ về kinh phí cho đoàn viên, đội viên, học sinh nghèo. Đẩy mạnh các hoạt động “Vi đàn em thân yêu”, “Tiếp sức đến trường”, “Cùng bạn vượt khó”... nhằm vận động toàn xã hội cùng chung tay giúp đỡ những thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Phát triển rộng rãi các chương trình giáo dục kỹ năng sống, Học kỳ trong quân đội, trải nghiệm quân ngũ, một ngày để sống...

3. Nâng cao trình độ cán bộ, củng cố tổ chức:

Khuyến khích cán bộ Đoàn các cấp tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ tin học và tiếng anh. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, từng bước chuẩn hóa, đảm bảo tới năm 2017, 95% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định.

Tăng cường các lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn, đảm bảo 100% cán bộ đoàn cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn đúng với vị trí công việc.

Mở các lớp học nghề, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

IV/ THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh:

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xuống cơ sở.

Duy trì tốt chương trình Học mặt sinh viên và Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Tây Ninh hàng năm.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình phối hợp về công tác Đoàn trường học trong năm, xây dựng các tiêu chí hướng dẫn hoạt động của các trường THPT, trong đó đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua học tập.

Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam các cấp đẩy mạnh cuộc vận động “*Vì đàn em thân yêu*”, Hội đồng Đội các cấp thực hiện có hiệu quả các phong trào: “*Tiếp sức đến trường*”, “*Uơm mầm ước mơ*”, “*Áo trắng tặng bạn*”, “*Giúp bạn đến trường – Hướng tới tương lai*”...

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức về việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2014-2020; triển khai đăng ký đạt danh hiệu “*Gia đình học tập*”, “*Dòng họ học tập*”, “*Đơn vị học tập*” (khi có yêu cầu).

Giao Ban Tuyên giáo tuyên truyền về việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2014-2020 trên Website Tỉnh đoàn, Thông tin tuổi trẻ.

Giao Ban Thanh Thiếu nhi trường học cụ thể các nội dung vào Chương trình công tác Đoàn, Đội trong trường học.

Các ban chuyên môn khác của Tỉnh đoàn tùy nhiệm vụ và đối tượng làm tốt công tác tuyên truyền nội dung này.

2. Cấp Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc:

Chủ động triển khai Kế hoạch của tỉnh bằng nhiều hình thức; chỉ đạo các Đoàn trực thuộc duy trì và phát triển việc hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các mô hình, hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua học tập tại đơn vị mình, kèm giảm tình trạng học sinh bỏ học.

Phối hợp và làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông của địa phương. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các tấm gương sáng trong học tập.

Việc Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có tính chất quan trọng, mang ý nghĩa xã hội và giáo dục cao, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt. Mọi thông tin báo cáo gửi về Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn (số 207 đường 30/4, phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Nơi nhận:

- TW Đoàn TNCS HCM;
- UBND tỉnh;
- Sở GD&ĐT tỉnh;
- BTV Huyện, Thành đoàn;
- BTV Đoàn trực thuộc;
- Lưu VT, Ban TTN-TH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**Trần Lê Duy**